

## **Bản tin 10 :**

# **LỄ GIỖ TỘC NGUYỄN ĐÌNH CHI NHÁNH PHÍA NAM \_ 2013**



Hàng năm bước vào mùa xuân ấp áp, hoa tươi đua nở, vạn vật thức tỉnh, chúng ta lại đón ngày tết dân gian lưu truyền từ Cha Ông để lại, đó là Tết Thanh Minh.

Tết Thanh Minh là một trong 24 tiết tính theo âm lịch của Trung Quốc, tính theo dương lịch thì thường là vào đầu tháng tư.

Thanh Minh không phải là cái Tết lớn, nhưng lại gắn liền với đạo đức, với bốn phận con người Việt Nam, bốn phận con cháu phải tưởng nhớ công lao to lớn của Tổ Tiên Ông Bà, của những bậc tiền nhân đã sinh thành dạy dỗ chúng ta nên người. Vào Thanh Minh, con cháu có dịp báo hiếu\_ trả nghĩa\_ đền đáp phần nào ơn sinh thành của Tổ Tiên Cửu Huyền Ông Bà Cha Mẹ.

Như thông lệ hằng năm, năm nay HĐGT Tộc Nguyễn Đình tổ chức ngày giỗ Tổ vào chủ nhật 31-3-2013 , nhằm ngày 20-2 năm Quý Ty

Đúng 8g30' con cháu Nội Ngoại Dâu Rể tộc Nguyễn Đình tề tựu đông đủ về nhà từ đường Tộc tại số A2/48D Ấp 1 \_ Xã Vĩnh Lộc A \_ Huyện Bình Chánh \_ Thành Phố Hồ Chí Minh, cùng nhau hướng về Ông Bà Tổ Tiên như một dịp trở lại cội nguồn, đó là văn hóa tâm linh của họ tộc Nguyễn Đình nói riêng và của dân tộc Việt Nam nói chung : **Chim có Tổ - Người**

**có Tông**

## Chương trình giỗ Tổ năm nay được tổ chức như sau :

- 9g30' : Cúng đất \_ cúng Vong
- 10g00' : Vào lễ cúng chính thức \_ Đọc văn tế \_ Con cháu dâng hương Tổ Tiên Ông Bà
- 11g15' : Vào tiệc liên hoan \_ con cháu trao đổi hỏi thăm nhau  
Báo cáo về bổ sung gia phả \_ báo cáo tài chính thu chi năm 2012 \_  
sơ kết quyền góp tiền làm giấy tờ và sửa chữa nhà thờ Tộc  
Giới thiệu con cháu mới về dự lễ giỗ Tổ lần đầu  
Chụp hình lưu niệm
- 12g30' : Bà con chia tay ra về

Trong ngày giỗ Tổ, Ông Trên, Tổ Tiên Ông Bà đã dạy dỗ nhắc nhở con cháu :

1. Gia đình, dòng tộc họ hàng vẫn là máu mủ ruột thịt, cùng chung huyết thống, cùng chung một nguồn gốc cội nguồn, tại sao có người ruột thịt mà không lấy họ làm người thân, mà lại lấy người ngoài là người thân?

2. Trên đời này cái gì “có tụ sẽ có tán”. Mỗi gia đình dòng tộc, các thành viên gặp gỡ nhau được bao nhiêu lâu, sau khi gặp nhau 1 thời gian rồi cũng phải ly tán, mỗi người theo nghiệp duyên sẽ ra đi mãi mãi, đâu còn nhân duyên để tái hợp lại thành 1 gia đình hay dòng tộc. Cho nên tất cả con cháu phải quý trọng thời gian ngắn ngủi ở thế gian này, cùng nhau thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau trong đời sống hiện tại.

3. Tất cả ai trên đời này cũng đều có cha mẹ. Có những hoàn cảnh chúng ta lấy người ngoài làm cha mẹ mình, nhưng làm sao bằng cha mẹ ruột được. Không có gì thay thế cha mẹ ruột được. Cha mẹ khi còn trẻ khỏe thì họ có thể giúp đỡ cho con cái, nhưng khi về già thì họ không thể giúp đỡ cho con cái được nữa. Lúc đó con cái phải hết lòng giúp đỡ lại họ và yêu thương họ. Nếu cha mẹ đã già yếu bệnh tật, chúng ta cần phải chấp nhận nhiều hơn những khó khăn của họ và chia sẻ với họ điều đó. Vì tương lai chúng ta cũng như vậy

Buổi lễ giỗ Tổ của Tộc đã kết thúc tốt đẹp, bà con ra về trong hoan hỷ và an lạc

Cháu nội

**Nguyễn Đình Khánh**

*Chi V \_ Thế hệ 7*